

ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/ว๒๓๖



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง  
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
เนื่องในวันพยาบาลสากล

เรียน ผู้อำนวยการเขตสุขภาพ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ  
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ทางการพยาบาล จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เนื่องในวันพยาบาลสากล เรื่อง  
“พลังพยาบาล พลังแห่งการดูแล: คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล” เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการ  
พยาบาล วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รูปแบบแบบออนไลน์ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) และ แบบ  
ในพื้นที่ (Onsite) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วม  
โครงการประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้ประสงค์  
เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนและชำระเงินผ่าน QR Code ดังภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานของท่าน  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

QR Code ลงทะเบียน



งานบริการวิชาการ

โทร. ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๙๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail@bcnph.ac.th



**ชื่อโครงการ** โครงการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เนื่องในวันพยาบาลสากล เรื่อง “พลังพยาบาล พลังแห่งการดูแล: คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล”

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวเสาวลักษณ์ หงษาไซ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่/ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

### หลักการและเหตุผล

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) ซึ่งคำขวัญวันพยาบาลสากลในปีนี้เป็น “Our Nurses. Our Future. The economic power of care.” ซึ่งภายหลังจากวิกฤตการณ์โควิด ๑๙ ที่รุนแรงที่สุดของโลก ทำให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายที่ดีมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดแนวโน้มการดูแลสุขภาพอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยก็มีการนำเทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชน และให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีคุณภาพคุ้มค่า คุ้มค่า และผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบสาธารณสุขและกระจายอยู่ในทุกชุมชน ทุกระดับของประเทศ น่าจะมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล โดยเฉพาะบริการต่างๆ ตามขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เนื่องในวันพยาบาลสากล เรื่อง “พลังพยาบาล พลังแห่งการดูแล: คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล” เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้พยาบาลได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการซึ่งเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางและแนวโน้มความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของประชาชน
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทางการพยาบาล

### ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนได้รับการอบรม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมาก

### กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจ ๒๐๐ คน และคณะทำงาน ๑๕ คน

## ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี มี ๒ รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) และ แบบในพื้นที่ (Onsite) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

## การดำเนินการ

### ขั้นเตรียมการ (Plan)

๑. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ และมอบหมายคณะทำงาน
๒. ติดต่อประสานงานวิทยากร และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ

### ขั้นดำเนินงาน (Do)

๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน Google form
๓. จัดเตรียมคู่มือ/คำแนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลแจ้งผู้เข้ารับการอบรม
๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม กำหนดการ พร้อมทั้งแจกผู้เข้าร่วมก่อนการประชุม
๕. สำหรับระบบ Online ทดสอบระบบปฏิบัติการก่อนวันจัดประชุมจริง
๖. ดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี โดยวิธีการการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอผลงานวิชาการ แบบในพื้นที่ (Onsite) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ และ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามวิทยากรในขณะบรรยายได้ทันที
๗. ดำเนินการติดตามการเข้าร่วมประชุมของผู้เข้ารับการอบรมเป็นระยะโดยวิธีการสุ่มทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายของการประชุม พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมและโหลดไฟล์เก็บไว้
๘. ดำเนินการจัดทำใบประกาศนียบัตรให้สอดคล้องกับการอบรมแบบออนไลน์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรม สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

### ขั้นการประเมินผล (Check)

๑. ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการ
๒. บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในระบบของสภาการพยาบาลเฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
๓. เก็บหลักฐานการแสดงผลของผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อพร้อมในการตรวจสอบของสภาการพยาบาล

## ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไปในรูปแบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite) ๑,๕๐๐ บาท สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite) จำนวน ๕๐๐ บาท สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า รูปแบบออนไลน์ (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

## งบประมาณ

จากเงินลงทะเบียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พลังที่เข้มแข็งของวิชาชีพพยาบาล ที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางบวกคือ การพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการให้บริการเพื่อการเข้าถึงของประชาชนได้มากขึ้น

## กำหนดการ

โครงการ การประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เนื่องในวันพยาบาลสากล  
เรื่อง “พลังพยาบาล พลังแห่งการดูแล: คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล”

วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ  
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ

เวลา	กิจกรรม
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	๑.ลงทะเบียน onsite ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ๒.ลงทะเบียน online ทาง Link Zoom
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น กล่าวรายงาน โดย ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น โดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล โดย คุณอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	นำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย กรณีศึกษา และนวัตกรรม สำหรับบุคลากร และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (นำเสนอ ทั้ง onsite และ online) กรรมการวิพากษ์ กรรมการวิพากษ์งานวิจัย ห้องที่ ๑ วิทยากรกลุ่มที่ 1 ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยากรกลุ่มที่ 2 พว.วรางคณา ฐะวะคำ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วิทยากรกลุ่มที่ 3 อ.ดารารวรรณ บุญสนธิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กรรมการวิพากษ์งานวิจัย ห้องที่ ๒ วิทยากรกลุ่มที่ 1 ผศ.ดร.ปรารธนา ลังการ์พินธุ์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยากรกลุ่มที่ 2 พว.พรธิดา ชื่นบาน โรงพยาบาลแพร่ วิทยากรกลุ่มที่ 3 อ.ทิพนันท์ บุรณะกิติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กรรมการวิพากษ์งานวิจัย ห้องที่ ๓ วิทยากรกลุ่มที่ 1 ดร.หรรษา เทียนทอง นักวิชาการอิสระ วิทยากรกลุ่มที่ 2 พว.ชนกพร อุตตะมะ โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยากรกลุ่มที่ 3 อ.เสาวลักษณ์ หงษาไซ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

เวลา	กิจกรรม
	<p>กรรมการวิพากษ์งานวิจัย ห้องที่ ๔</p> <p>วิทยากรกลุ่มที่ 1 ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ</p> <p>วิทยากรกลุ่มที่ 2 ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา</p> <p>วิทยากรกลุ่มที่ 3 อ.เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่</p>
<b>วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗</b>	
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	<p>๑.ลงทะเบียน onsite ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ</p> <p>๒.ลงทะเบียน online ทาง Link Zoom</p>
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	<p>อภิปรายกลุ่ม เรื่อง คุณค่า &amp; มูลค่าของการปฏิบัติการพยาบาล</p> <p>ผู้นำอภิปราย</p> <p>พว. จันทร์จิรา พองมาลา โรงพยาบาลนครพิงค์</p> <p>พว. วีระศักดิ์ เอนกศักดิ์ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ อ.พรรณพิไล สุทธนะ</p> <p>รองฯ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่</p>
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	<p>การเพิ่มมูลค่าจากการบันทึกทางการพยาบาล</p> <p>พว.พรจันทร์ สุวรรณมนตรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์</p>
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	<p>บรรยาย เรื่อง บทบาทสมาคมฯ ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล: คุณค่า &amp; มูลค่าของการดูแลสุขภาพคนไทย</p> <p>โดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ</p> <p>ดร.พนิดา เซ็นนันท์ อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ</p> <p>ดร.หรรษา เทียนทอง ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ</p> <p>ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน เลขาธิการสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ</p>
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<p>พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ และพิธีปิดการประชุม</p> <p>โดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่</p> <p>นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ</p>

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม